

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, กังวลเฟดเริ่มลดวงเงิน QE ในสัปดาห์หน้า

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาอ่อนค่า หลังความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาภาคการคลังของสหรัฐ ทำให้ตลาดมองว่ามีโอกาสมากขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ในการประชุมสัปดาห์หน้า

* Yen แข็งค่าในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่แนวโน้มการลดมาตรการ QE ทำให้มีแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมา และส่งผลให้เกิดแรงซื้อคืนเงินเยนในตลาด

* กระแสข่าวที่สภาคองเกรสได้บรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณ ระหว่างสองพรรคการเมือง ซึ่งจะยุติภาวะชะงักงัน และภาวะไร้เสถียรภาพทางการคลัง ที่ดำเนินมารวม 3 ปีนั้น จะขจัดอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับการที่เฟดจะปรับลดโครงการซื้อพันธบัตรจำนวนมหาศาล

* ยูโรพุ่งขึ้นเกือบ 4% แล้ว ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โดยการแข็งค่าครั้งล่าสุดของยูโร เกิดขึ้นจากการคาดการณ์มากขึ้นที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะไม่อัดฉีดมาตรการกระตุ้นใหม่ในเร็ว ๆ นี้

* ธนาคารกลางเกาหลีใต้ ตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกันในวันนี้ ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่นักวิเคราะห์หลายรายคาดว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.50% ต่อไปจนถึงปลายปีหน้า ท่ามกลางภาวะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ และเศรษฐกิจฟื้นตัวเล็กน้อย

* อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.010 บาท

* 09.23 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.13/15 จาก 32.04/09 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.12/16 จาก 32.04/07 เมื่อวาน

* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.60/62 จาก 102.60 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

* ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3790/93 จาก 1.3761 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

"เข้านี้(เงินบาท)ก็กลับมาอ่อนค่า การเมืองยังไม่ได้คืบหน้าอะไรมาก ตลาดก็เลยมาดูกันเรื่องของ QE ที่มีแรงกดดันมากขึ้น หลังมีข่าวว่าสหรัฐจะตกลงเรื่องงบประมาณกันได้ และด้วยวอลุ่มที่ไม่ได้มาก ก็อาจจะทำให้ move ได้เร็ว" ดีลเลอร์กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ กลับมาอยู่ในทิศทางอ่อนค่า โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศ เรื่องความกังวลต่อการลดมาตรการ QE ของสหรัฐ หลังจากมีข่าวว่า สหรัฐใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการแก้ปัญหาภาคการคลังได้แล้ว ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เฟดสามารถตัดสินใจปรับลดมาตรการได้ง่ายขึ้น ดีลเลอร์มองว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับอยู่ที่ 32.20 และแนวต้านที่ 32.10

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้